

การนำหลักศีลธรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ

ปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาสังคมนั้นต่างส่งผลกระทบต่อซึ่งกันและกัน ระบบเศรษฐกิจที่ด้านหนึ่งมีความมั่งคั่งร่ำรวยมากเกินไปจนเกินควรของคนเพียงไม่กี่คน และอีกด้านหนึ่งมีความยากจนอย่างสุดโต่งของผู้คนจำนวนมาก ย่อมไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าจะนำไปสู่การมีทัศนคติและพฤติกรรมที่เลวร้าย อย่างเช่น ความเห็นแก่ตัว ความสิ้นหวัง ความโลภ ความปรารถนาแรงกล้าที่จะแข่งขัน ความอิจฉาและความริษยา ในทางกลับกัน สิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุของอาชญากรรม การเสพสุราและยาเสพติด ชีวิตสมรสที่ล้มเหลว เด็กที่ถูกทอดทิ้ง การค้ามนุษย์ แรงงานที่ถูกบังคับข่มขู่ และการค้าทางเพศ รวมทั้งอคติเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา หรือเพศ ปัญหาสังคมเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะทำให้สภาพเศรษฐกิจเลวร้ายลงเท่านั้น แต่ยังได้บ่อนทำลายรากฐานทั้งหลายของระเบียบทางสังคมมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วย หนทางของการแก้ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจด้วยการขจัดความสุดโต่งของความร่ำรวยและความยากจนจึงเป็นหลักคำสอนพื้นฐานประการหนึ่งของศาสนาบาไฮ

รากฐานของระเบียบทางสังคมนั้นคือหลักศีลธรรม ในระดับของบุคคลหลักศีลธรรมดังกล่าว คือ ความไว้วางใจได้ นี่หมายรวมถึง วาจาสัตย์ ความซื่อสัตย์ และความเที่ยงตรง ในระดับของสังคม ความมีศีลธรรมนั้นปรากฏให้เห็นในรูปของความยุติธรรม เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาถ้ารัฐบาลจะใช้อำนาจ หรือการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ความมีศีลธรรมที่ระดับของบุคคล และในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ความพยายามที่จะดำเนินการดังกล่าวกลับให้ผลเป็นการสูญเสียสิทธิมนุษยชนไป อย่างไรก็ตามรัฐบาลที่เที่ยงธรรมสามารถปรับทิศทางของสถาบันต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวและโรงเรียนให้มุ่งสู่การพัฒนาทางศีลธรรมเพื่อบรรเทาปัญหามากมายทางสังคมและเศรษฐกิจที่แฝงเร้นอยู่ในสภาพปัจจุบัน

ระบบจัดเก็บภาษีเงินได้และภาษีมรดกที่มีการแบ่งระดับการจัดเก็บเป็นอย่างใดอาจจะสามารถก้าวไปไกลในการลดความร่ำรวยหรือความยากจนที่คงอยู่เคียงข้างกันกับความยากจนขั้นแค้นที่สร้างความขำระตุรุดโทรมในศาสนาบาไฮ ระบบภาษีในลักษณะนี้ถูกพิจารณาว่าไม่ได้เป็นการลงโทษสำหรับผู้ร่ำรวยหรือเป็นการให้รางวัลสำหรับการอยู่เฉย ๆ ของผู้ที่ยากจนแต่อย่างใด แต่พิจารณาว่าเป็นระบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อว่า สิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชุมชนโดยรวมแล้วย่อมจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสมาชิกแต่ละคนของชุมชนนั้นด้วย ในทางกลับกันสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกผู้มีเอกสิทธิ์เพียงไม่กี่คนมักก่อให้เกิดความเสียหายแก่สังคมโดยทั่วไป จุดมุ่งหมายของโครงสร้างนี้ควรจะเป็นการจัดเตรียมพื้นฐานสำหรับสวัสดิภาพของแต่ละคนเพื่อจะให้แต่ละบุคคลมีงานที่มีความหมายซึ่งจะสามารถขจัดความสิ้นหวังที่มักเป็นผลมาจาก

ความยากจนและความสิ้นเปลืองของความเกียจคร้านที่มีมากคู่กันกับความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างเหลือล้น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้อำนาจของรัฐที่จะปรับทิศทางของภาษีต่าง ๆ ในลักษณะที่จะรับประกันว่าทุกคนจะมีอาหารการกิน ที่อยู่อาศัย การดูแลสุขภาพ และการศึกษาที่เพียงพอ การรับประกันสถานะต่าง ๆ เพียงแค่สิ่งเหล่านี้เท่านั้นอาจจะสามารถช่วยจัดความสิ้นหวังทางเศรษฐกิจที่นำไปสู่ปัญหาความเจ็บป่วยทางสังคมมากมายที่บั่นทอนความประพฤติดังศีลธรรมของตัวบุคคลและหลักประพฤติดังศีลธรรมของสังคม ดังนั้น สิ่งที่น่าจะมีอิทธิพลโดยตรงมากที่สุด คือ การศึกษา

การศึกษาเกี่ยวกับหลักการทางศีลธรรมจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับมาตรฐานทางศีลธรรมและปรับปรุงความประพฤติโดยทั่วไปของผู้คนได้ การปรับปรุงความประพฤติดังกล่าวจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับพันธะผูกพันทางสังคมทั้งหลายและจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของประชาชน การศึกษาคควรมุ่งหมายเป็นพิเศษที่จะซึมซาบคุณลักษณะของความไว้วางใจได้ เพราะความไว้วางใจในระดับหนึ่งระหว่างผู้คนนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ความสัมพันธ์ใด ๆ ก็ตามของมนุษย์จึงจะมีความเจริญก้าวหน้าได้ และสถาบันใด ๆ ก็ตามจึงจะสามารถคงอยู่ได้อย่างแข็งแรง ด้วยประการฉะนี้ บาไฮจึงเชื่อว่าความไว้วางใจได้เป็นบ่อเกิดของความมีศีลธรรมทั้งหมดของตัวบุคคลและเป็นรากฐานของคุณธรรมทั้งปวง การฝึกรบเรื่องความไว้วางใจได้และความมีศีลธรรมโดยทั่วไปควรเริ่มต้นในครอบครัวเพราะครอบครัวเป็นสถาบันขั้นพื้นฐานสำหรับความผาสุกในระดับบุคคล เมื่อรัฐบาลใช้ทรัพยากรและอำนาจบังคับบัญชาในการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวโดยการให้การสนับสนุนทางด้านวัตถุและสติปัญญาเพื่อมีบ้านที่มีความอบอุ่น ความไว้วางใจก็จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดขึ้นได้ง่ายในระหว่างสมาชิกของครอบครัว เด็ก ๆ ที่ได้รับการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่มีความไว้วางใจ ย่อมได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ในสังคม ปัญหาสังคมจะลดน้อยลง และเพราะครอบครัวเป็นสถาบันที่สร้างความก้าวหน้าให้กับเศรษฐกิจได้ ความผาสุกของสังคมก็จะได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วย ครอบครัวจะปกป้องสวัสดิภาพของสมาชิกในครอบครัว สืบทอดความมั่งคั่งให้กับลูกหลาน และให้การศึกษากับบุตรหลานเพื่อเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพที่จะทำให้พวกเขาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวของตนได้ และสามารถให้การสนับสนุนต่อการพัฒนาของสังคมได้ด้วย โรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่ใช้ปรับเปลี่ยนค่านิยมของระบบสังคมในปัจจุบัน สถาบันทางการศึกษาทั้งหลาย โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา มีอิทธิพลอย่างมหาศาลในการหล่อหลอมค่านิยมของคนรุ่นเยาว์ ค่านิยมเหล่านั้นจะติดตัวเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ บาไฮสนับสนุนวิสัยทัศน์ทางศีลธรรมที่ควรเริ่มต้นตั้งแต่ในการฝึกฝนในวัยเด็กเล็ก วิสัยทัศน์ทางศีลธรรมเป็นทางเลือกที่ควรนำมาอบรมสั่งสอนให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันจากการหมกมุ่นทางโลกีย์วิสัยทัศน์คติที่นิยมความสำส่อนทางเพศ

ได้นำไปสู่เด็กจำนวนมากที่ถูกทอดทิ้งจนสิ้นสถาบันที่ให้การดูแลและชีวิตที่สิ้นหวัง ซัดสน และด้วยโอกาสอีกจำนวนมาก ซึ่งยิ่งส่งผลทางลบมากขึ้นต่อความเจ็บป่วยของสังคม ในโรงเรียน ควรมีการส่งเสริมการเล่นหรือการออกกำลังกายต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับการส่งเสริมให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แทนที่จะแข่งขันกัน ให้มีความเห็นอกเห็นใจกันแทนที่จะพึงพอใจกับประโยชน์ที่เห็นแก่ตัว ให้ประหยัคมัชยัสต์แทนที่จะพุ่งเพื่อฟุ่มเฟือย และให้มีความโอบอ้อมอารีแทนที่จะตระหนี่ถี่เหนียว

การศึกษาในลักษณะเช่นที่กล่าวมานี้เกี่ยวกับค่านิยมเรื่องความไว้วางใจได้และความยุติธรรม พร้อมทั้งคุณธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แม้จะไม่สร้างสวรรค์ขึ้นบน โลกแต่ก็จะช่วยเพิ่มพูนคุณธรรมให้กับแต่ละบุคคล ซึ่งในลำดับถัดไป ก็จะช่วยปรับปรุงสังคมที่จะช่วยส่งเสริมเพิ่มพูนความมีศีลธรรมของแต่ละบุคคล การมีทิศทางในทางที่สูงส่งขึ้นของพฤติกรรมของบุคคลและสังคม ย่อมจะช่วยแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในภาพรวมได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงมีบทบาทในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับครอบครัวโดยการให้ปัจจัยทางวัตถุเพื่อที่ครอบครัวทั้งหลายจะสามารถฝึกฝนบุตรหลานได้ และมีบทบาทในการกำหนดทิศทางของการศึกษาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมที่ระดับรากหญ้า